



ทรงพระเจริญ ท้าวสุทโศ โหตุ มหาราช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สาร สาธารณสุขอุทัยธานี

ปีที่ 9 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ



นายแพทย์ชุตติสิทธิ์ ศิตติสาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

สาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อหน้า 3



โคว..ไม่โคว?

ความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์กรณีแผ่นดินไหว

อ่านต่อหน้า 3



ทุกทิศ ทัวอุทัย



รพ.อุทัยธานี ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ที่เป็นประธานนำประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคผ้าป่าสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ และสร้างห้องพิเศษสำหรับอาคารผู้ป่วย 5 ชั้นสร้างใหม่ ที่จัดทอด ณ วัดใหม่จันทราธรรมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 โดยยอดบริจาคประมาณ 15 ล้านบาท



7 พ.ย. 2555 เวลา 13.00 น. นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟัง การนำเสนอ กระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ตามภารกิจ สุขภาพวิถีชีวิตอุทัย ของ รพ.สต.บ่อทราย อ.สว่างอารมณ์ ตามที่ได้เคยคว่ำรางวัลดีเด่นจากกระทรวงสาธารณสุขมาก่อนหน้านี้



12-15 พฤศจิกายน 2555 นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี ร่วมทำ กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแบบบูรณาการด้วยกระบวนการ PCHA ก้าวสู่ปี 2 ปีแห่งการผลานบริการที่ดีมอบให้ประชาชน ยกกระดับเป็นต้นแบบพวงบริการสุขภาพของเขต ที่ห้องประชุมสสจ.อุทัยธานี



วันที่ 29 ตุลาคม นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี บอกประชาชน เรื่อง 30 บาทพลัส สามเพิ่ม สองผลเพื่อคนอุทัย โดยสามเพิ่มได้แก่ 1.เพิ่มคุณภาพ 2.เพิ่มสิทธิประโยชน์ 3.เพิ่มความสะดวก กระจายบริการทั่วถึง ส่วนสองผลได้แก่ -ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย -เข้าถึงบริการได้ง่าย ผ่านทางรายการ อส.มท. เพื่อชุมชน สถานีวิทยุ อส.มท.อุทัยธานี



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ เข้มขันมาตรการป้องกัน-เฝ้าระวัง โรคคอตีบ ตามที่เกิดอุบัติเหตุกรณีขึ้นที่จังหวัด เลย/เพชรบูรณ์/หนองบัวลำภู จำนวน 115 ราย และมีผู้เสียชีวิต โดยอุทัยธานี ทำการติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งให้วัคซีน 100% เต็มพื้นที่



22 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ อบจ.อุทัยธานี ให้การสนับสนุนงบประมาณ เข้ารับฟังการรายงานเรื่อง งาน อาหารปลอดภัย งานจัดประกวด อสม.ดีเด่น และงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่สสจ.อุทัยธานี นำชี้แจงโดยน.ส.วันดา กิรติกรณ์สุภัค รอง นพ.สสจ.อน.



ไหว...ไม่ไหว?

บทพิสูจน์ความพร้อมในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการ การบรรเทาทุกข์และบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอุทัยธานีเรา เห็นจะเด่นชัดมากก็ช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้มีการออก ปฏิบัติงานเป็นการกระตุ้นความตื่นตัว และความพร้อมกันมา โดยตลอด

จนเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมานี้ ได้เกิดเหตุการณ์ แผ่นดินไหวขึ้นประเทศพม่าขนาด 6.8 ริกเตอร์ ลึกลงไปในใต้ดิน 10 กิโลเมตร จากศูนย์กลางแผ่นดินไหว หลายประเทศรวมทั้ง ในกรุงเทพฯ ผู้อยู่อาศัยในตึกสูงต่างสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหว แต่ไม่มีข้อมูลความเสียหาย

ทางการไทยสั่งการให้มีการตรวจสอบโครงสร้างของสิ่ง ก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วทั้งประเทศ ถึงแม้จะไม่มีรายงานความเสียหาย แต่เราก็ได้ทราบว่ามีมาตรฐานการก่อสร้างของประเทศ เราถึงแม้จะเพื่อความแข็งแรงไว้ด้านแผ่นดินไหว แต่ก็ได้แค่ ไม่เกิน 4.0 ริกเตอร์ เท่านั้น

ดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากมีแผ่นดินไหวขึ้นในบ้านเรา โดยเฉพาะถ้าแรงเกินกว่า 4.0 ริกเตอร์ ก็อาจจะสร้างความเสียหาย ได้อย่างกว้างขวาง และแน่นอนว่าอันตรายที่เกิดกับประชาชน ก็จะมีมากไปด้วย ดังนั้น แนวทางการรับมือต่อเรื่องนี้ของวงการ สาธารณสุขก็จะมีอย่างชัดเจน ตามภารกิจของคณะกรรมการตอบโต้ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ได้มีการทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์และวางแผนแก้ไข-บรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ทุกเวลา จะเป็นอยู่ที่เพียงแต่ที่เราเองอาจจะยังไม่เคยเจาะจง หรือชี้ชัดลงไปในการประชุมหรือการซ้อมแผนฯ ว่าเป็นเหตุการณ์ แผ่นดินไหวและเกิดผลกระทบอะไร? กระบวนการทำงานจะเป็นอย่างไร ?

เมื่อปี 2554 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเคยได้จัด ซ้อมแผนเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น น่าจะเป็นครั้งแรกๆ ของไทย ระหว่างที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในภูมิภาค อย่าง ต่อเนื่อง เพียงแต่ยังไม่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือก็บรรจบเลือนสำคัญๆ ของไทยเท่านั้น เรื่องแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไม่น่าคิดแต่จะไม่คิด เลยคงจะไม่ได้ เพราะทุกวันนี้ดูเหมือนจะมีเหตุแผ่นดินไหวบ่อยขึ้น และใกล้บ้านเราเข้ามาทุกที



สาธารณสุข เพื่อการท่องเที่ยว

ภายหลังจากออกพรรษาเป็นต้นไปใครๆ ก็รู้ว่าเป็นสัญญาณ บ่งบอกว่าฤดูแห่งการท่องเที่ยวได้เริ่มขึ้นแล้ว จังหวัดอุทัยธานี ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวสูง และได้มีการ ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องจึงได้เตรียมการรองรับ นักท่องเที่ยวในทุกๆ ด้าน เพื่อความสุข ความประทับใจสูงสุด แก่ผู้มาเยือน

นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของจังหวัดเพื่อส่งเสริม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุทัยธานีว่า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายได้ออกแบบแผนงานโครงการ "สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว" โดยมีประเด็นงานที่ต้อง รับผิดชอบและต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นมา คือ

- การปรับปรุงร้านจำหน่ายอาหารให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัยทั่วทั้งจังหวัด เน้นหนักในอำเภอที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พักค้างแรม และที่จำหน่าย สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก

- การป้องกันโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยว มีคำนิยามว่า "ไม่มี นักท่องเที่ยวต้องเสียชีวิต" โดยการปรับปรุงสภาพทางสุขภาพ ทั่วทั้งจังหวัดร่วมกับท้องถิ่นฯ สถานบริการสาธารณสุขมีความพร้อมด้าน บริการและภาษา

- ส่งเสริมให้เป็นเมืองรักสุขภาพ ด้วยการนำเสนอเมนู สุขภาพแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในร้านจำหน่ายอาหาร แฝงขาย อาหาร ตลอดจนในโรงแรมและสถานที่จัดการประชุมสัมมนา

- เร่งรัดการมีการเกิดขึ้นของร้านอาหารต้นแบบ ให้เป็น ไปตามเป้าหมายที่วางไว้และกระจายไปในพื้นที่ เพื่อเป็นหลัก ประกันแก่นักท่องเที่ยว เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ร้านอาหารอื่นๆ และผู้สนใจประกอบธุรกิจนี้

- เร่งรัดโครงการสวมสะอาดในสถานที่ต่างๆ ที่มีบทบาท ต่อการท่องเที่ยว ให้มีการดูแลสวมให้มีความสะอาด สดใส ปลอดภัย จนเป็นนิสัยและค่านิยมของชาวอุทัยธานีตลอดไป

เหนือกว่ารายได้จากการจับจ่ายของนักท่องเที่ยว นั่นคือ ความภาคภูมิใจที่คนอุทัยธานีเป็นผู้ที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่แขกผู้มา เยือน นี่แหละคือความสำเร็จที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยว นพ.สสจ. อุทัยธานี กล่าวในที่ที่สุด





เล่าเรื่องด้วยภาพ



สสจ.อุทัยธานีจัดอบรมพัฒนาองค์กร (OD)
เพื่อความเป็นถิ่นฐานอาชีพมากยิ่งขึ้น
รุ่นแรกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รุ่นที่สองที่จังหวัดเลย
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
จึงเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก



ประเด็นนโยบายสาธารณสุขของอุทัยธานี ปี 2556

1. ความคุ้ม กำกับ ติดตาม ตามสภาพปัญหาของพื้นที่
2. กำหนดทิศทางการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งเขตเมือง และในชนบท ในด้าน
 - การลงทุน
 - การพัฒนาคุณภาพบริการ
 - การเรียนรู้ และการปรับระบบบริการตามบริบทของพื้นที่ (CBL)
 - การมีระบบสนับสนุน และระบบติดตามกำกับที่เข้มแข็ง
 - สนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ "เครือข่ายพวงบริการสุขภาพ" ให้ชัดเจน
 เข้มแข็งอย่างมีทิศทาง เชื่อมโยงสอดคล้องทุกระดับ
3. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
4. เร่งพัฒนาระบบบริหาร การเงินการคลัง ทุกระดับ

